

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.มองโลกสวย เกษตรไทยเบอร์หนึ่งเออีซี
๒. ดันไทยศูนย์กลางปลาสดงามโลก
๓. โอภาส กลั่นบุศย์ เปิดโรดแมปสหกรณ์เกษตรปีแพะ
๔. กระตุ้นใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. สวนยางปีบึกตุ้ม. ๔๔ ถอนไม้ยางพ่าบัญชีท้ายพ.ร.บ.
๗. ปศุสัตว์อำเภอครบุรีสอนวิธีดูแลสัตว์ปีก
๘. จัดแผนสกัดมันสำปะหลังราคาถูบ
๙. สมอ.เสนอทุ้มบ ๔๐๐ ล้าน สร้างศูนย์ทดสอบยางรถ
๑๐. จ.ตรังจัดประชุมโครงการตลาดเกษตรกร
๑๑. ทิวเข้มอกม.

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
เดลินิวส์

๙ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘...การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลทางปฏิบัติสำหรับชาติสมาชิกทุกประเทศ...ภาคเกษตรไทยสู้ได้แค่ไหน

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ศึกษาภาพรวมรายประเทศของสมาชิกอาเซียน ไทยยังคงอยู่อันดับต้นๆ การผลิตสินค้าเกษตร แต่ต้องสูญเสียตำแหน่งหลักในการส่งออกข้าวเพราะรัฐบาลเพื่อนบ้านให้ความสำคัญทุ่มงบประมาณลงไปไม่อันจึงประสบความสำเร็จ" นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูล โฆษก สศก. บอกว่า เวียดนามเป็นประเทศที่ต้องจับตา เพราะพื้นที่ปลูกข้าว 70% อยู่ในเขตชลประทาน ที่เหลืออีก 30% เป็นพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี จึงทำให้เวียดนามเปลี่ยนฐานะจากประเทศผู้นำเข้าข้าวเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

แต่ข้าวพันธุ์ดีอย่างหอมมะลิขี้ผึ้งเราไม่ได้...ส่วนสินค้าเกษตรส่งออกอื่นๆ พริกไทย กาแฟ พืช พารา ซา สัตว์น้ำ



สศก. มองโลกสวย เกษตรไทยเบอร์หนึ่งเออีซี



และผลิตภัณฑ์จากทะเล เวียดนามยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม

อินโดนีเซีย มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการปลูกข้าว ผลผลิตมีมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน แต่ประชากรมีมากจึงไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ยังต้องนำเข้า

มาเลเซีย ไม่น่าห่วงเพราะพื้นที่การเกษตรน้อย แต่ชนะไทยได้ในเรื่องเป็นผู้นำการผลิตและกำหนดมาตรฐานสินค้าฮาลาล ปาล์มน้ำมัน

และการแปรรูปยางพาราเป็นถุงมือยาง ฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ทำการเกษตร 20% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ประสบกับธรรมชาติบ่อยครั้ง ผลผลิตไม่พอต่อการบริโภคต้องนำเข้าสินค้าอาหารจากไทย

สถาปนาการผลิต
เป็นแบบเพื่อเลี้ยงชีพ
ผลผลิตต่อไร่ต่ำแต่รัฐบาล
ให้สัมปทานต่างชาติลงทุน
ด้านการเกษตรปลูกพืช

เศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา และกาแฟ ที่
อาจจะมาเป็นคู่แข่งเราได้ในอนาคต

เมียนมาร์ การผลิตสินค้าบริโภคภายในส่งออก
ได้เฉพาะส่วนเกิน เช่น ข้าว ถั่วต่างๆ ยางพารา
มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าประมง และ



ปศุสัตว์ แต่การผลิตใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ยังขาด
เทคโนโลยีการผลิตจึงไม่ใช่คู่แข่งของไทย

สัมปทาน ใช้แรงคนและสัตว์ทำให้ต้นทุน
ต่ำกว่าไทย ผลผลิตยังมีไม่มาก จะมีบ้างก็เป็นพวก



มะม่วงแก้วขมิ้นที่เข้า
มาตีตลาดไทย...ส่วน
สิงคโปร์ และ บรูไน คง
ไม่ต้องมองเพราะมีพื้นที่
นิดเดียว และไม่ได้อยู่
ในกลุ่มประเทศที่ผลิต
ด้านการเกษตรเหมือน
อย่างไทย

สรุปสุดท้ายเมื่อ

เข้าสู่เออีซี เกษชาธิการ สศก.มั่นใจว่าไทยยังคงคง
ความเป็นเจ้าใหญ่ของภาคเกษตร แต่ต้องระวังใน
เรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และความซื่อสัตย์
ต่อคู่ค้าให้ดี ไม่เช่นนั้น ประเทศผู้บริโภคอย่างจีน
และสหรัฐอเมริกาอาจจะหันหน้าไปหนุนเพื่อนบ้าน
ให้ทำลายไทยลงได้.

ไชยรัตน์ สัมคุณ

ดันไทยศูนย์กลางปลาสวยงามโลก 'กรมประมง'จุดพลูจัดงานแสดงนานาชาติ2-5มิ.ย.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามในอันดับต้นๆของโลก ดังนั้น จึงมีการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออก เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จไปยังกลุ่มเป้าหมาย

นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม 2558-2559 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลกภายในปี พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มความหลากหลายในการผลิตของชนิดปลาสวยงาม การสร้างมูลค่า

เพิ่ม การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน โดยวางเป้าหมายให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี มีปลาสวยงามพันธุ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชนิด มูลค่าการส่งออกปลาสวยงามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น 20 ราย/ปี และจำนวนตลาดปลาสวยงามภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี โดยปัจจุบันชนิดปลาสวยงามส่งออกที่มูลค่าสูง อาทิ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง และปลาหมอสี

สำหรับการจัดงาน Thailand International Ornamental Fish Expo

2015 ในครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การจัดประกวดปลากัดสวยงามที่มีจำนวนผู้เข้าส่งประกวดมากที่สุดในโลก การจัดแสดงชนิดปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด เช่น ปลาทอง หางนกยูง กระเบน ปอมปาดัวร์ หมอสี เป็นต้น การจัดนิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ การเจรจาธุรกิจการค้า รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่างๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 คน และมีเงินสะพัดกว่าหลายร้อยล้านบาท

โอกาส กลับมาศูนย์ เปิดโรดแมป 'สหกรณ์เกษตร' ปีแพะ

ละครธุรกิจโลกที่ผันผวน ส่วนใหญ่เป็นไปทางลบ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาภาคเกษตรของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ปัจจัยการผลิตล้วนมีต้นทุนต่ำกว่าของไทย ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องขึ้น Road Map ภาคเกษตร มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับหนี้คู่แข่ง "ประชาชาติธุรกิจ" จึงถือโอกาสสัมภาษณ์ นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงแผนงานต่าง ๆ ในปี 2558 ดังต่อไปนี้

● **ขอทราบแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2558 ที่เกี่ยวข้อง กับ Road Map ภาคเกษตร**
แผนงานแรกที่กรมต้องดำเนินการได้แก่ แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต โดยกรมจัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตและปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร มีพื้นที่เป้าหมาย 2 นิคม คือ (1) นิคมสหกรณ์อำเภอลี้ จังหวัดกระบี่ และ (2) นิคมสหกรณ์นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์มีอาณาเขตชัดเจน มีการจัดสรรรายแปลงให้กับสมาชิกที่สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนากิจกรรมได้หลายอย่าง

การดำเนินงานจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนดำเนินการ เช่น

- **นิคมสหกรณ์อำเภอลี้ จังหวัดกระบี่** ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน สหกรณ์จัดตั้งจุดรวบรวมปาล์มน้ำมันในรัศมี 10 กม. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเกษตรกร โดยมีชุมชนสหกรณ์ดำเนินการสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่าย และรวบรวมผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรจัดส่งถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของชุมชนสหกรณ์โดยตรง ทำให้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องของราคา

- **นิคมสหกรณ์นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร** โดยสินค้าเกษตรที่จะพัฒนาในพื้นที่ คือ มันสำปะหลัง รองลงมา คือ มันเส้นสะอาด สหกรณ์จัดตั้งลานรับซื้อหัวมันสดในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการรวบรวมผลผลิตหัวมันสำปะหลังของเกษตรกรมาทำเป็นมันเส้นสะอาด แล้วจำหน่ายมันเส้นสะอาดให้กับผู้ใช้โดยตรง เช่น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด เป็นต้น

กรณีนิคมสหกรณ์นครชุม มีเป้าหมายจะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3.5 ตัน/ไร่/ปี เป็น 4.5 ตัน/ไร่/ปี และจะลดต้นทุนการผลิตจากไร่ละ 4,600 บาท/ไร่/ปี เหลือ 4,000 บาท/ไร่/ปี รวมแล้วจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,600 บาท/ไร่/ปี รายละ 20 ไร่ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร

● **การเพิ่มศักยภาพสหกรณ์เชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ**
นี่เป็นแผนงานที่สอง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมเข้าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก่อน ถึงจะดำเนินการได้ คือ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก มีสหกรณ์ 4 แห่งที่ขอเข้าเข้าร่วมจากเมียนมาร์ 2 หมื่นตัน และที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ จะนำเข้ามา มันสำปะหลังจากกัมพูชา 2.4 หมื่นตัน เข้า


ชูสหกรณ์นิคมลานสักฯ ต้นแบบเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ กระตุ้นใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าสนองนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ส่งเสริมสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว-ถั่วเหลืองคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาด หวังกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรทั่วไป

กตส. : นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเน้นการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป สำหรับปี 2558 มีสหกรณ์เข้าร่วม

โครงการ 90 แห่ง ในพื้นที่ 39 จังหวัด มีสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 9,252 ราย พื้นที่ปลูก 95,412 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 44,950 ตัน แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว 41,168 ตัน และเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3,782 ตัน รวมทั้งกรมได้สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ เพื่อณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีตลาดรองรับที่แน่นอน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์

นายโอภาส กล่าวว่า โดยในปี 2558 ได้จัดสรรงบประมาณ 1,703,000 บาท ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จัดการศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์



๒๕ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประชุมคณะ
ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558.....○ นางละออง กรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ
สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2558
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ และการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อ
เงิน การบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะ ดำรงตำแหน่งในวาระ 2558-2561 โดยมี นาง
กรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ สุภาพร บุญประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
บัญชี โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พัฒนาเกษตรกร นายเทียนชัย ชุ่มบุญชู
บทบาท การกิจ และหน้าที่ของตนเองภายใน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับ
สหกรณ์ รวมทั้งรับทราบความรู้เกี่ยวกับ ผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วม
กฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
เงินการบัญชีของสหกรณ์ การจัดทำเอกสาร กาญจนบุรี.....○ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์
ประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการใน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
สมุดบัญชี การจัดทำผังบัญชี และวิธีการบันทึก ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปศุสัตว์
บัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการเมื่อวัน ทั้ง 25 อำเภอ ในรอบเดือนธันวาคม 2557
ก่อน.....○ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์
กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายวรวิฑูร หนองไชค เชียงใหม่.....○
สว่าง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี “คิด ทางไทย”

สวนยางบิ่บิกตุ้ใช้ม.44 ถอนไม้ยางพันธ์บัญญัติท้ายพ.ร.บ.

ASTVผู้จัดการรายวัน - ชาวสวนยางฯ เตรียม
ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ใช้ ม.44 ถอนรายชื่อ
ไม้ยางพาราออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า
พ.ศ. 2535 โดยด่วน ก่อนทนไม้หวลुकชื่อก่อ
สงครามประชาชน | [อ่านต่อหน้า 4](#)

สวนยางปี“บิกตุ”ใช้ม.44 ถอนไม้ยางพ้นบัญชีท้ายพ.ร.บ.

ASTVผู้จัดการรายวัน - ชาวสวนยางฯ เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ใช้ม.44 ถอนรายชื่อไม้ยางพาราออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 โดยด่วน ก่อนทอนไม้ไหลลुकฮือก่อนสงครามประชาชน

นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า เวลา 09.30 น. วันนี้ (12 ม.ค.) จะมีการประชุมสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สี่แยกพิชัย โดยตัวแทนสมาคม สถาบันเกษตรกร และแกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ จะมาประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ของการทำสวนยางพาราไทย โดยมีเรื่องที่จะหารือและประชุมเพื่อพิจารณาข้อ 1. เรื่องที่กรมป่าไม้ได้บรรจุ ไม้ยางพาราอยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า 2535 ฉบับแก้ไข ซึ่งผ่านมติในชั้นกรรมาธิการแล้ว และกำลังเข้าสู่วาระ 2 ของที่ประชุมสภาพัฒนาการปฏิวัติแห่งชาติ (สนช.) ประเด็นดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและไม่พอใจแก่เกษตรกรสวนยางพาราอย่างมาก

2. เรื่องวิกฤตยางพาราดกต่ำ และมาตรการของรัฐบาล

3. เรื่องที่แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จะเสนอของบประมาณฉุกเฉินจากรัฐบาล จากคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบผ่านนายอำมวญ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหาและเยียวยาเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของชนกกริตยางสัญชาติไทย และชาวสวนยางรายย่อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 6 แสนครอบครัว ซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่ จากรัฐ โดยให้รัฐบาลจ่ายเงินฉุกเฉินในช่วงฤดูปิดกรีดยางพารา คือ ตั้งแต่เดือนก.พ.-พ.ค.58

4. เรื่องการปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ โดยภาคประชาชน มีส่วนร่วม

5. เรื่อง พ.ร.บ.ยางพาราแห่งประเทศไทย ที่กำลังพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ นายสุนทร กล่าวว่ จากนั้นเวลา 11.00 น.ของวันเดียวกัน สมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคองคมนตรีรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่บ้านเม่งคศิลา โดยให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้ถอนรายชื่อไม้ยางพาราออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขโดยด่วน ก่อนที่ชาวสวนยางจะทอนไม้ไทวและเคลื่อนไหวลุกฮือก่อนสงครามประชาชนจากความทุกข์ร้อนและอยุติธรรม เพราะในภาวะวิกฤตยางพาราดกต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางก็มีความทุกข์ และความเดือดร้อน จนกระทั่งง่าตัวตาย ลุกต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ดังสโลแกน “ของแพง ยางถูก ลูกอด รกถูกยึด” ยิ่งช่วงวันเด็กที่ผ่านมามีจะสะท้อนภาพได้ชัดคือ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในภาคใต้ ก่อนข้างเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวไม่คึกคัก เพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่มีเงินที่จะพาลูกหลานเที่ยว หรือร่วมงานวันเด็ก แต่กรณี พ.ร.บ. สวนป่าดังกล่าว เหมือนเป็นการซ้ำเติม และเพิ่มความทุกข์แก่ชาวสวนยางอย่างแสนสาหัส เพราะการทำสวนยางมีความยากลำบากมากอยู่แล้ว ต้นยางกว่าจะมีอายุ 25 ปี ซึ่งต้องตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ นั้นหมายถึงการลงทุนใหม่ที่จะไม่มีรายได้เข้าครอบครัว อีกเป็นเวลา 7 ปี จนกว่าจะได้กรีดยาง

ซึ่งการตัดโค่น และเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราที่ผ่านมาเป็นไปโดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือจากกรมป่าไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพาราจากสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบได้เลย หาก พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข ที่มีไม้ยางพาราอยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวน ปสนช.แล้วมีชาวสวนยางรายใดไปจดทะเบียนสวนป่า โดยเฉพาะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แค่มีสวนยางเพียง 1 ไร่ ไปจดทะเบียนอยู่ใน พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับนี้ มีผลทำให้สวนยางอีก 21 ล้านไร่ จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถเรียก ตรวจสอบ ไม้ยางพาราเมื่อตอนตัดโค่นได้ทันที อันจะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์ ขูดรีดรีดไถ และสร้างความเดือดร้อน แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพราะเมื่อพ่อค้ารับซื้อไม้ยางพาราต้องจ่ายส่วยไม้ยางพารา ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น มีผลทำให้พ่อค้าไปกดราคารับซื้อไม้ยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เวรของกรรมกรับ” นายสุนทรกล่าว ■

ปศุสัตว์อำเภอกระบือ สอนวิธีดูแลสัตว์ปีก

๒๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอกระบือ จ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ อ.กระบือ พร้อมให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคให้กับสัตว์ปีกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว โดยได้แนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกโดยเฉพาะเป็ด ไก่ ต้องดูแลโรงเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมต้องเสริมอุปกรณ์ปิดกันลมเพื่อคลายหนาวให้แก่สัตว์ อีกทั้งต้องติดตั้งไฟส่องสว่างให้ความอบอุ่นกับสัตว์ปีกที่มีอายุน้อยและเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย

สำหรับในช่วงนี้พื้นที่ จ.นครราชสีมา มีสภาพอากาศที่เย็นจัด เสี่ยงต่อการเกิดโรคในสัตว์ปีกได้ง่าย จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคในสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และต้องให้วัคซีนแก่สัตว์ปีกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากพบสัตว์มีอาการซึมเศร้าหรือป่วยตายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่...

จัดแผนสกัดมันสำปะหลังราคาถูบ

ชดเชยเงินชาวไร่ชะลอเก็บเกี่ยว-หนุนยกระกับการแปรรูป

● พาณิชย์เตรียมแผนรับมือมันสำปะหลังราคาตก คาดปีนี้มีผลผลิตหัวมันสด 30 ล้านตัน รับเห็นสัญญาณแนวโน้มราคาเริ่มลดลง เผยแนวทางระยะสั้นชดเชยเงินให้ชาวไร่ชะลอเก็บเกี่ยว พร้อมหนุนสภาพคล่องให้ลานมัน โรงแป็งยกระดับการแปรรูป

นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแนวทางการจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแนวทางการจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับราคามันสำปะหลังไม่ให้ปรับตัวลดลง เพราะในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากจะจุกตัวมากที่สุดถึง 70% ของปริมาณผลผลิตทั้งปี โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตหัวมันสดออกมา 30 ล้านตัน แต่ผลผลิตอาจจะออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะสถานการณ์ภัยแล้ง

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการจะแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น คือ การชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวให้เกษตรกร การเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการ คือลานมัน โรงแป็ง โรงงานเอทานอล และผู้ส่งออก วงเงิน วงเงิน

375 ล้านบาท ส่วนมาตรการระยะปานกลาง คือการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดของเกษตรกร วงเงิน 1,380 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลังของผู้ประกอบการ คือ ลานมัน โรงแป็ง โรงงานเอทานอล และผู้ส่งออก วงเงิน 900 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นผู้ดำเนินการเพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% จากปกติให้แก่เกษตรกร

ส่วนการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลังของผู้ประกอบการ คือ ลานมัน โรงแป็ง โรงงานเอทานอล และผู้ส่งออกนั้น สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งธ.ก.ส.และธนาคารพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งประเทศ 5 แสนครัวเรือนได้รับประโยชน์ โดยเกษตรกรที่สนใจต้องลงทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

นายสมชาติ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้พบว่าราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และในช่วงนี้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศดี แดดจัด

ลานมันจึงเร่งรับซื้อหัวมันสดเพื่อทำมันเส้น และในส่วนของมันเส้นราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับความต้องการส่งออกของผู้ประกอบการชะลอตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และคาดว่าหลังจากนี้ราคาจะมีแนวโน้มลดลง และแป้งมันราคาปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอการสั่งซื้อ อีกทั้งค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเล็กน้อย อาจจะทำให้ราคาตกต่ำลงมาหากไม่มีมาตรการดังกล่าว

"ต้องการให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวมากเพราะไม่ให้อาคาดค้ำ ส่วนผู้ประกอบการลานมัน โรงแป็งก็ต้องการให้ยกระดับมาตรฐานการแปรรูป โดยจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการกำหนดให้ผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องเพื่อผลิตมันสะอาดในโครงการมันสะอาด โดยต้องทำอย่างเข้มงวดเนื่องจากไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี และประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็มีผลผลิตมันสำปะหลังออกมาเช่นกัน หากผู้ประกอบการไทยไม่ยกระดับมาตรฐานการผลิตก็จะทำให้มันสำปะหลังของไทยสูญเสียความสามารถด้านการแข่งขันได้" นายสมชาติกล่าว

สมอ.เสนอทุ่มงบ400ล้าน สร้างศูนย์ทดสอบยางรถ

สมอ. เตรียมขงศูนย์ทดสอบยางล้อรถยนต์ ให้รวมอุตสาหกรรมยางเพิ่มมูลค่าผลิต-แปรรูป ยางภายในประเทศ คาดเข้า ครม. ได้ภายในเดือน ก.พ. ใช้เงินลงทุน 400 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้า ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.3 พันราย ต้นส่งออก

นายหทัย อุไทย เลขานุการสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย ว่า สมอ.เตรียมเสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ คุณภาพยางล้อรถยนต์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการขนส่ง ตามมาตรฐานของ United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) ต่อนายกรัฐมนตรี ผศ.สุวณัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณา อนุมัติ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการ เห็นชอบให้ก่อสร้างต่อไปภายในเดือนม.ค.-ก.พ.นี้ สำหรับแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสมอ. ตั้งคณะทำงานพิจารณาประโยชน์ต่อ ประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราในประเทศที่มี อยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิตยางล้อรถยนต์ของไทย

ด้านรายละเอียดของโครงการนั้น สมอ. คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างสาม และ งบประมาณในการทดสอบคุณภาพยาง รวม ทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และจะขอใช้พื้นที่ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 75 ไร่ โดย พื้นที่จัดตั้งอยู่ถือว่าใกล้กับโครงการทำเรือน้ำลิก ผังตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด

ส่วนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นั้น ในปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557-ก.ย.2558)

สมอ.ตั้งเป้าออกไปรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.) ให้ได้กว่า 4.3 พันราย ใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2557 โดยช่วงไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.-ธ.ค.2557) ได้ออก ไปรับรองไปแล้ว 3,139 ราย จากปัจจุบันมี ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองมาตรฐาน รวมกับ ผู้ประกอบการรายเดิมที่ขอต่ออายุรวมกันทั้งสิ้น กว่า 1.6 หมื่นราย

"การออกไปรับรอง มผช. ที่มีจำนวนมาก ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ให้เห็นหน้าตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับ เกษตรกรหันมาทำอาชีพเสริมในช่วงนอกฤดูกาล เพาะปลูก โดยส่วนใหญ่ปลูกส้มลิ้นค่าโอท็อปที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจะเป็นผู้ประกอบการใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มงานประติษฐ์และศิลปะ หัตถกรรม 2.อาหาร 3.เครื่องดื่ม 4.สมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร และ 5.ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม" นายหทัย กล่าว

นอกจากนี้ เอสเอ็มอีที่ผ่านการรับรองแล้ว 3,139 ราย คิดเป็นสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพและ มาตรฐานเกรดเอจำนวนกว่า 700-800 ราย ซึ่งบาง รายสามารถปรับปรุงสินค้าจนสามารถส่งออกได้ ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าเกรดบีที่ผ่านการรับรอง มผช.แล้วเช่นกัน แต่ยังคงปรับปรุงรูปแบบ สินค้า การจัดร้าน การทำการตลาด การบริหารจัดการที่มีปัญหาให้เป็นสินค้าเกรดเอให้ได้ต่อไป ขณะและผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการรับรอง สมอ.ก็จะ เก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษาและนำการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้ามีคุณภาพและผ่านการ รับรองต่อไปเช่นเดียวกัน

จ.ตรังจัดประชุมโครงการตลาดเกษตรกร

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตลาดเกษตรกรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายอภิชาติ พงษ์ศรีหกุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกรในระดับจังหวัดเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผลปัญหา และปรับปรุงการ

ดำเนินงานของตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามคู่มือตลาดเกษตรกร ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตลาดเกษตรกรให้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและแยกกลุ่มตามชั้นคุณภาพให้ชัดเจน เช่น เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ GAP พืชผักปลอดสารพิษ และพืชผักพื้นบ้าน เป็นต้น รวมทั้งมีการบรรจุหีบห่อ (packaging) ที่สวยงามและติดเครื่องหมาย (Sticker) ด้วย เพื่อสร้าง Brand Name ของตลาดให้ได้”

๖ ติวเข้ม อกม.

๒๖เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายมานะ ฤกษ์รินทร์ เกษตรอำเภอรัชฎา จ.ศรีง เปิดเผยว่า ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกรในหมู่บ้าน และติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่.